



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เรื่อง เลื่อนกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ ประกอบกับการกำหนดให้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงาน ตามปกติ ตามมาตรการผ่อนคลายเป็นสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗

เพื่อให้การออกเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๘๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ส่วนกลางบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ หากประสงค์เพิ่มเติมรายชื่อ แก่รายชื่อ หรือต้องการเปลี่ยนสถานที่ลงคะแนน ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดังนี้

บางเขน	ยื่นคำร้องที่ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
วิทยาเขต	ยื่นคำร้องที่ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เจลิมเกียรติ แสงทองพินิจ)

ประธานสภาพนักงาน

ประธานกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน